



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเตือ  
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  
เพื่อยื่นคำร้องขอใช้บริการงานทะเบียนราษฎร

ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อ  
รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น  
ประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  
ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจ  
และเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเตือ เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าว อัน  
เป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงขอยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน โดย  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ ได้มีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเตือ ได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้

๑. ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเตือ เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและ  
สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำร้องขอใช้บริการงานทะเบียนราษฎร

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบคำร้องขอ  
ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเตือมีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสาร  
ราชการดังกล่าว เพื่อจัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะ  
นำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเตือ เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสาร  
ราชการอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านเตือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเตือ เป็น  
ผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ยื่นคำร้องขอใช้  
บริการงานทะเบียนราษฎร

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ  
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายประเทือง ธรรมโชติ)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ